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 ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายชวน  หลีกภัย  ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์
และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ ปรึกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอ่ืนใด  
ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ โดยมีประเด็นส าคัญ ๆ ได้แก่ ปัญหาการจราจร 
แออัด ปัญหาไฟฟ้า น้ าส าหรับอุปโภคและบริโภค การแก้ไขปัญหาถนนช ารุด การเยียวยาประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากอุทกภัย การหามาตรการให้มีการเข้มงวดในการออกใบอนุญาตขับขี่ โดยเฉพาะสถานสอนขับรถยนต์  
การแก้ไขปัญหาที่ดิน การเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงชีพของผู้พิการของปี  ๒๕๕๘ ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า 
สิทธิบัตรทองในการเบิกจ่ายยานอกรายการที่กรมบัญชีกลางก าหนด การแก้ไขปัญหาอาชีพเลี้ยงนกชวาเสียง 
การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ การเสนอโครงการป่ารักษ์น้ าโล่ใหญ่ชัยภูมิ การจัดสรร
งบประมาณและการมอบอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาถนนในพ้ืนที่รับผิดชอบ  
การขอให้พิจารณาขยายพ้ืนที่ของโรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์  ปัญหาการยกเลิกสวนสาธารณะและ 
โรงเรียนอนุบาลในพ้ืนที่เคหะแห่งชาติ การแก้ไขปัญหาตู้สล็อต (Slot) การหามาตรการสร้างความเป็นกลาง 
ของคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ค่าตอบแทนวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน การใช้แบบฟอร์ม ตม. ๓๐  
เกี่ยวกับการกรอกข้อมูลที่พักอาศัยของชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศ ค่าตอบแทนรายเดือนของครูฝึกการบิน
วิทยาลัยการบิน จังหวัดนครพนม การจัดการน้ าเสียของโรงงานอุตสาหกรรม มาตรการในการท ารายงานวิเคราะห์ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) การแก้ไขไฟไหม้ป่า การแก้ไขปัญหาผักตบชวา การเสนอให้พิจารณาให้พระธาตุ
เป็นมรดกโลก จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นต้น 

 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
การประชุม สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้ 

 
 

กระทู้ถามสด 
๑. กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๔ อ าเภอ 

ในจังหวัดสงขลา กรณี นายอับดุลเลาะ  อีซอมูซอ ถูกเชิญตัวในฐานะผู้ต้องสงสัยจากค าซัดทอดของบุคคลอ่ืน  

ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

ระเบียบวาระท่ี ๑ กระทู้ถาม 

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๑ 

ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  
วันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ 

 



๒ 
 

นายกมลศักดิ์  ลีวาเมาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนราธิวาส พรรคประชาชาติ เป็นผู้ตั้ง 
กระทู้ถาม 
 ประเด็นค าถาม คือ จากกรณี นายอับดุลเลาะ  อีซอมูซอ ถูกเชิญตัวในฐานะผู้ต้องสงสัยจาก 
ค าซัดทอดของบุคคลอื่น เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยน าไปสอบสวน ณ ศูนย์ซักถามค่ายอิงคยุทธบริหาร 
จังหวัดปัตตานี และในวันต่อมาได้น าตัวนายอับดุเลาะไปโรงพยาบาล สาเหตุจากหัวใจหยุดเต้น และเสียชีวิต  
ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ นั้น จึงขอเรียนถามว่า เจ้าหน้าหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการด าเนินการตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงอ่ืนหรือไม่ และจะมีการเยียวยาอย่างไร ควรมีการบังคับใช้
กฎหมายพิเศษในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้หรือยกเลิกกฎอัยการศึกหรือไม่อย่างไร 

 พลเอก ชัยชาญ  ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ จังหวัดชายแดนภาคใต้มีปัญหาความไม่สงบมาเป็นเวลานาน ได้มีการแก้ไขปัญหา 
โดยน ายุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เป็นหลักในการท างาน มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาความเป็นอยู่  
เศรษฐกิจในพ้ืนที่ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ส าหรับกรณีของ
นายอับดุลเลาะ นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง กอ.รมน. ภาค ๔ ส่วนหน้า หรือศูนย์อ านวยการ 
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. ดูแลให้ความยุติธรรมอย่างทั่วถึง ถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่นั้นด าเนินการเป็นการ 
ละเมิดสิทธิมนุษยชนก็ให้ลงโทษอย่างเด็ดขาดทั้งอาญาและวินัย ให้สืบสวนตามความเป็นจริง และให้ความยุติธรรม 
กับทุกฝ่าย ทั้งญาติผู้เสียชีวิต แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ด้วย กองทัพภาคที่ ๔ ส่วนหน้า ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้น ๒ คณะ  
คือ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เป็นการปฏิบัติที่ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ซึ่งจัดตั้งเอง
โดย กอ.รมน. ภาค ๔ ส่วนหน้า และคณะกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผู้แทนจากองค์กร 
ด้านสิทธิมนุษยชน ภาคประชาสังคม องค์กรศาสนา นักวิชาการ ภาคประชาชน โดยตรวจสอบอย่างโปร่งใส  
ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีการตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการคุ้มครองสิทธิ อีก ๒ คณะ เพ่ือลงพ้ืนที่ 
ในการซักถามเจ้าหน้าที่ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ และคณะอนุที่เกี่ยวกับการแพทย์ และในการตรวจสอบหา
สาเหตุการเสียชีวิตของนายอับดุลเลาะ มีการด าเนินการตรวจสอบ สอบถามอย่างละเอียด ประเด็นที่ยังมีข้อสงสัย  
สาเหตุของการเสียชีวิตแพทย์ให้ข้อมูลว่าพบเลือดออกในสมอง ใต้เยื่อหุ้มสมองพบสมองบวม ไม่พบภาวะปอดบวม  
หมายความว่าไม่มีน้ า ไม่ได้เหมือนกับมีเคลือบแคลงว่าจะมีการใช้น้ า และไม่พบจุดเลือดออกที่เยื่อบุตา ใบหน้า 
ล าตัว อาจแสดงถึงภาวะที่ถูกกระท า ไม่ขาดออกซิเจน ตรงนี้เป็นผลการพิจารณาของแพทย์ โดยการยืนยันของ
แพทย์ทั้ง ๓ โรงพยาบาล กรณีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องดังกล่าวอีกครั้งนั้น อยู่ที่ว่าญาติผู้เสียชีวิตจะ
ด าเนินการเกี่ยวกับอาญา แพ่ง ตามสิทธิเสรีภาพที่สามารถด าเนินการได้ ส าหรับการเยียวยานั้น ที่ป ระชุม 
โดยคณะกรรมการใน ศอ.บต. ได้มีการพิจารณาตามแนวทางมาตรการในการที่จะเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ สรุปได้ว่ากรณีของนายอับดุลเลาะนั้นถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจาก 
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นผู้รับผลกระทบ ในเบื้องต้นจะให้ความช่วยเหลือเยียวยาเป็นวงเงิน 
ทั้งสิ้นประมาณ ๕๓๒,๔๐๐ บาท ตามระเบียบ ศอ.บต. ส าหรับเรื่องของเยียวยาช่วยเหลือในด้านอ่ืน ๆ เช่น 
ทุนการศึกษาบุตร การช่วยเหลือด้านอาชีพ จะมีการพิจารณาต่อไป รวมทั้งการทบทวนการบังคับใช้กฎหมาย 
เหตุผลความจ าเป็นในการใช้กฎหมายพิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการบังคับใช้กฎหมาย เนื่องจากว่า 
ผู้ก่อเหตุรุนแรงนั้นจะท าเป็นเครือข่าย มีกลุ่มกระบวนการ การใช้กฎหมายปกตินั้นอาจไม่สามารถที่จะท าให้



๓ 
 

การด าเนินการทั้งเรื่องของการป้องกัน และการด าเนินการคดีต่อเมื่อเกิดเหตุแล้วไม่สามารถที่จะจับกุมตัวได้ 
เป็นการบังคับใช้กฎหมายเท่าที่จ าเป็นจะไม่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพหรือภาพรวมของบุคคลอ่ืน ๆ และมีการทบทวน 
เป็นช่วงระยะเวลาอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะกรรมการ ๓ ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายความมั่นคง นักวิชาการจาก
สถาบันการศึกษา เช่น มอ. ปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 

 ๒. กระทู้ถาม เรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าและการรับมืออุทกภัย 
 นายปดิพัทธ์  สันติภาดา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิษณุโลก พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ตั้ง 
กระทู้ถาม 
 ประเด็นค าถาม คือ จากนโยบายการจัดการน้ า และนโยบายการเยียวยาผู้ประสบภัยอุทกภัย  
ที่ผ่านมาปัญหาการบริหารจัดการน้ า โดยเฉพาะการจัดการของเขื่อน การใช้น้ าในภาคการเกษตรยังไม่เพียงพอ 
และในเวลาต่อมาได้มีปัญหาน้ าท่วม ท าให้ประชาชนประสบปัญหาในช่วงเวลาติดต่อกัน จึงขอเรียนถามว่า 
รัฐบาลมีนโยบายของการบริหารจัดการน้ าในภาพรวมและแนวทางแก้ไขในระยะยาวอย่างไร รวมทั้ง การกระจาย
อ านาจให้กับท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ และการช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ 
จะได้รับการเยียวยาหรือมีการชดเชยอย่างไร 

 นายประภัตร  โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประเมินและชี้แจงเหตุการณ์ตลอด ภัยแล้งเกิดจาก 
ฝนแล้งทิ้งช่วงเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ และได้ก าหนดแนวทางแก้ไขโดยเปิดน้ า ๓๕ เขื่อนใหญ่ 
๔๑๒ เขื่อนขนาดกลาง มีน้ าใช้ได้ ๑๗,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ส าหรับจังหวัดพิษณุโลกจะมีอยู่ ๔ เขื่อนที่ร่วมกัน  
คือ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบ ารุงแดน และก็เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ แต่ยังประสบภัยแล้ง โดยเฉพาะ  
๑๖ จังหวัด ซึ่งมีจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอ่ืนอีกที่ได้รับความเสียหายมาก 
ประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ กว่าไร่ เป็นนาข้าว ๒,๒๐๐,๐๐๐ ไร่ และถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เกิดพายุโมดูล  
ท าให้ปริมาณน้ าเข้าเขื่อนประมาณ ๑๗,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดก าแพงเพชร 
จังหวัดพิจิตร ลงมาถึงลุ่มน้ าเจ้าพระยา มีน้ าใช้ประมาณ ๔,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ส าหรับการเยียวยา  
เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศภัย กระทรวงการคลังจะเยียวยา ข้าว ๑,๑๑๓ บาทต่อไร่ ข้าวโพด ๑,๑๔๘ บาท 
ต่อไร่ พืชไร่ต่าง ๆ ๑,๖๔๐ บาทต่อไร่ ทั้งนี้ จะพิจารณามาตรการเยียวยาเพ่ิมขึ้นจากระดับความเสียหาย 
นอกจากนี้ ยังมีแนวทางการช่วยเหลือของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ส าหรับลูกค้าที่ท าประกันไว้ 
จะชดเชยให้อีก ข้าว ๑,๒๖๐ บาท ข้าวโพด ๑,๕๐๐ บาท และจะเพ่ิมมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยครั้งล่าสุด 
ให้กู้สินเชื่อรายละ ๕๐,๐๐๐ บาท ส าหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายมากจะเป็นการพักหนี้เป็นเวลา ๓ ปี โดยผู้ที่ 
กู้เงินเกินกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท และไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ส าหรับสหกรณ์กระทรวงการคลังได้ก าหนดระเบียบ 
ไว้ในการช่วยเหลือดอกเบี้ยให้กับสมาชิก ๑ เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้มอบเงินช่วยเหลือภัยแล้ง
จังหวัดละ ๒๐๐ ล้านบาท ยกเว้นจังหวัดสุรินทร์กับจังหวัดบุรีรัมย์ ให้จังหวัดละ ๕๐๐ ล้านบาท รวมแล้ว 
๑๕,๘๐๐ ล้านบาท ส าหรับผู้ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ ในระเบียบการเยียวยาจากภัยธรรมชาติ ได้ก าหนดให้กับเกษตรกร 
ที่ข้ึนทะเบียนอยู่กับกรมส่งเสริม ดังนั้น ผู้ที่ไม่มีเอกสารสิทธิไม่ได้ขึ้นทะเบียน จึงเป็นปัญหาไม่สามารถช่วยเหลือได้  
นายกรัฐมนตรีจึงได้ตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ขึ้นมาพิจารณาการท ากินในพ้ืนที่ป่าไม้  
ได้ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส ารวจ ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินการ ซึ่งจะจัดท าเป็นที่ดิน
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แปลงใหญ่และออกเอกสิทธิ โดยอ านาจในการพิจารณาออกเอกสารสิทธินั้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณา  
โดยเอกสารสิทธิดังกล่าวเป็นเอกสารสิทธิรวมไม่ได้ให้ผู้หนึ่งผู้ใด (เช่น ๕ ราย ๑๐ ราย ๒๐ ราย ๑๐๐ ราย)  
นอกจากนี้ มีแนวทางในการเยียวยาเพ่ิมเติมโดยโครงการแจกเมล็ดพันธุ์พืช โครงการเลี้ยงวัว ซึ่งได้ท าการศึกษา
และได้เจรจาตลาดเพ่ือรองรับผลผลิตแล้ว เรื่องดังกล่าวได้เสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาขอ
เงินช่วยดอกเบี้ยให้เกษตรกร โดยจะขอวงเงินกู้ ได้เสนอไปยังกระทรวงการคลัง โดยกู้จากธนาคารเพ่ือการเกษตร 
และสหกรณ์ ประมาณ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท 

 ๓. กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาเรือนจ าแออัด 
 นายวีระกร  ค าประกอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ  
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม 
 ประเด็นค าถาม คือ สืบเนื่องจากขณะนี้เรือนจ าทั่วประเทศมีความแออัดด้วยผู้ต้องขังเป็นอย่างมาก 
แต่ไม่ได้รับความสนใจในการแก้ไขปัญหา โดยเฉลี่ยเรือนจ าทั่วประเทศ โดยเฉพาะเรือนนอนค่าเฉลี่ ยจะอยู่ที่
ประมาณครึ่งตารางเมตรต่อคน การนอนการใช้ชีวิตไม่ได้รับการความปกติสุข ซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญในเรื่อง  
สิทธิเสรีภาพ ควรจะต้องให้โอกาสในการฝึกอาชีพ การเพ่ิมความรู้ความสามารถ และการปรับสภาพร่างกาย
และจิตใจ เพ่ือให้ออกไปอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข จึงขอเรียนถามว่า ในจังหวัดนครสวรรค์ที่หนองน้ าขุ่นมีพ้ืนที่ 
๗๐๐ กว่าไร่ แต่ต้องมาแออัดกันอยู่ในพ้ืนที่ ๙ ไร่ มีแนวทางการด าเนินการอย่างไรในการแก้ไขความแออัดของ
เรือนจ าในประเทศไทย และมีความเป็นไปได้หรือไม่ในการสร้างโรงงานที่มีคุณภาพ เช่น โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า 
โรงงานเครื่องหนัง เพ่ือเป็นการเสริมรายได้ 

 นายสมศักดิ์  เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ ปัญหาความแออัดในเรือนจ าหรือทัณฑสถานต่าง ๆ ทั่วประเทศ เป็นเรื่องที่
ต้องแก้ไข โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ต้องขังในเรือนจ าในประเทศไทยมีทั้งหมดประมาณ ๓๖๐,๐๐๐ คนเศษ จากข้อมูล 
จ านวนเรือนนอนที่ได้รวบรวมทั้งหมดทั่วประเทศ ๑๓๔ แห่ง มีประมาณ ๒๗๙,๖๐๓ ตารางเมตร แต่เมื่อเทียบ
ตามมาตรฐานสากลยูเอ็น (UN) แล้วต้องใช้ถึง ๘๒๐,๓๔๖ ตารางเมตร ซึ่งเทียบกับประเทศไทยยังขาดแคลน
พ้ืนที่อยู่ แต่อย่างไรก็ตามไทยใช้มาตรฐานการเกลี่ยย้ายทั้งชายและหญิง ผู้ต้องชายจะใช้มาตรฐานประมาณ 
๑.๒ ตารางเมตรต่อคน (เรือนนอน) ส าหรับผู้ต้องขังหญิงประมาณ ๑.๑ ตารางเมตร (เรือนนอน) แต่ก็ยังมี
ปัญหาอยู่จ าเป็นที่จะต้องสร้างเรือนจ าเพ่ิมขึ้นอีกจะต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก การดู แลผู้ต้องขังทั้งหมด 
รัฐต้องเสียเงินค่าใช้จ่ายดูแลผู้ต้องขังประมาณ ๒๑,๐๐๐ บาทต่อคนโดยเฉลี่ย รวมเป็นเงิน ๗,๐๐๐ กว่าล้านบาท 
ต่อปี จึงเห็นว่าควรมีการพิจารณาในการออกกฎหมายให้มีสัดส่วนของผู้ต้องขังลดลง ต้องมีการพิจารณาว่า  
แนวทางการปฏิบัติของประเทศไทยเก่ียวกับผู้ต้องขังของราชทัณฑ์นั้น มีข้อบกพร่องตรงไหนอย่างไร  
 ส าหรับเรือนจ าหนองน้ าขุ่น ได้แนวทางในการจัดท าเป็นเรือนจ าตัวอย่างส าหรับผู้ต้องขังได้ฝึกฝน
อาชีพ ซึ่งในอนาคตอาจจะเป็นที่ฝึกอบรมผู้คนให้มีอาชีพ จึงได้ออกแบบเป็นพรีลิม ดีไซน์ (Prelim Design) 
คาดว่าจะอยู่ในงบประมาณปี ๒๕๖๔ ในส่วนของทางทิศเหนือประมาณ ๑๙๐ ไร่ ก็จะเป็นพ้ืนที่ส าหรับการเกษตร  
ตรงกลางก็เป็นอุตสาหกรรม ๑๔๐ ไร่ และปศุสัตว์ในด้านทิศใต้ประมาณ ๒๒๕ ไร่ และมีแนวคิดให้มีห้องสมุด 
สนามกีฬาเพ่ือเรียนหนังสือต่อไปในระดับปริญญา รวมทั้งเรื่องของการตัดเย็บเครื่องหนัง เฟอร์นิเจอร์ไม้ 
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อะไรต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะท าเป็นแบบตามสภาพของวัตถุดิบที่มีอยู่ในขณะนี้ และยังมีข้อจ ากัด ในเรื่องความช านาญ 
ในฝีมือต่าง ๆ และในด้านอุตสาหกรรมต้องใช้ก าลังแรงงานมาก 

 กระทู้ถามท่ัวไป 
 ๑. กระทู้ถาม เรื่อง การปรับปรุงซ่อมแซมถนน  
 นายสมคิด  เชื้อคง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุบลราชธานี พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม  
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
 ประเด็นค าถาม คือ จากที่เกิดเหตุการณ์ท่วมในพ้ืนที่จังหวัดภาคอีสาน ส่งผลให้ถนนเกิดช ารุด 
และกรณีการด าเนินการก่อสร้างต่าง ๆ ของกรมทางหลวง จึงขอเรียนถามว่า มีมาตรการก ากับดูแลการก่อสร้าง
และก ากับดูแลคู่สัญญาอย่างไร เพ่ือให้รับผิดชอบในการก่อสร้างที่ไม่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งกล่องท่อระบายน้ า 
(Box Culvert) เช่น ท่อลอดถนน โดยเฉพาะถนนสี่แยก ยิ่งถนนบายพาส (Bypass) การก ากับดูแลการห้าม
รถบรรทุกที่มีน้ าหนักเกินผ่านเส้นทางที่ไม่สามารถรับน้ าหนักได้ รวมทั้งงบประมาณในการพัฒนาทางหลวงชนบท
ให้ได้มาตรฐานที่ดีอย่างไร 

 นายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ ปัญหาดังกล่าวได้ให้แนวทางให้อธิบดีกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดูในเรื่อง 
การออกแบบโดยการท าประชาคมในพ้ืนที่ด าเนินการแก้ไขและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก ากับดูแลการใช้ถนน
ของรถบรรทุกที่บรรทุกเกินน้ าหนัก และมีมาตรการก ากับดูแลการขนส่งทางบกไม่ให้กระท าผิดระเบียบ รวมทั้ง
ได้มอบเป็นนโยบายของกระทรวงว่าการออกแบบการสร้างถนนต้องให้มีความสมบูรณ์ แต่อย่างไรก็ตาม  
ในการด าเนินการของหน่วยงานที่รับผิดชอบยังมีข้อจ ากัดในการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ และงบประมาณ 
ที่ทางกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทขอรับการสนับสนุนจากรัฐ จะถูกตัดงบประมาณทุกครั้ง งบประมาณ
จึงไม่ได้ตามที่เสนอ โดยจะได้ร้อยละ ๗๐ ของการของบสนับสนุน แต่อย่างไรก็ตามกระทรวงคมนาคมจะพยายาม 
ปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มประสิทธิภาพ  
 ประเด็นความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท ทั้งประเทศมีประมาณ ๔๗,๐๐๐ กิโลเมตร  
ซึ่งยังไม่สามารถที่จะก่อสร้างเป็นถนนลาดยางได้หมด แต่ก็พยายามที่จะด าเนินการให้ครอบคลุมที่สุด มีมาตรการ 
ในการด าเนินการก่อสร้างอยู่ ๓ ลักษณะด้วยกัน คือ การซ่อมบ ารุงปกติ ลักษณะความเสียหายคือเป็นหลุมเป็นบ่อ  
เป็นการเอายางแอสฟัลท์ติก (Asphaltic) แบบผสมเย็นไปปู การซ่อมบ ารุงตามก าหนดเวลา เช่น งานฉาบผิวทาง  
งานเสริมผิวแอสฟัลท์ติก (Asphaltic) คอนกรีต ขั้นตอนดังกล่าวจะด าเนินการหลังจากก่อสร้างเสร็จในระยะ
ประมาณ ๓-๕ ปี และการซ่อมบ ารุงพิเศษ คือ งานซ่อมสร้างทาง ลักษณะนี้จะด าเนินการเมื่อเกิดการช ารุด  
ทรุดโทรมเกินกว่าที่จะซ่อมบ ารุงตามก าหนดเวลาได้ 
 ประเด็นการเกิดอุทกภัยในพ้ืนที่ภาคอีสาน ได้มีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวและรับทราบ 
การเกิดความเสียหายอย่างรุนแรง เช่น จังหวัดอ านาจเจริญ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดร้อยเอ็ด รวมทั้งจังหวัด
อุบลราชธานี การแก้ไขในเบื้องต้นคือพ้ืนที่ที่ประชาชนใช้ในการเดินทาง ซึ่งตามหลักเกณฑ์ของกรมทางหลวง
และกรมทางหลวงชนบทจะต้องด าเนินการภายใน ๗ วันหลังจากที่น้ าลด เมื่อน้ าลดลงทางกรมทางหลวงและ
กรมทางหลวงชนบทมีเงินฉุกเฉินที่บริหารจัดการเพ่ือให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ และได้ออกแบบและ
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ก าหนดระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาและน าเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ได้รับอนุมัติงบกลางไปด าเนินการ 
ทั้งนี้ ในการด าเนินงานของกรมทางหลวง ทางกรมทางหลวงชนบท เปิดช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น  
รับฟังปัญหาจากประชาชน โดยกระทรวงคมนาคมมีนโยบายจัดตั้งศูนย์ที่เรียกว่า  Social Public Hearing  
หรือเว็บไซต์ของกระทรวงคมนาคม 

 ๒. กระทู้ถาม เรื่อง ความคืบหน้าคดีเงินทอนวัด  
 นายนิยม  เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม   
ถามนายกรัฐมนตรี 
 ประเด็นค าถาม คือ เกิดกรณีเกี่ยวกับส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้เงินแก่วัดและให้
หน่วยงานอ่ืน และวัดที่ถูกด าเนินคดีคือวัดสามพระยาได้เงินไป ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท วัดสัมพันธวงศ์ได้เงินไป 
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากกรณีดังกล่าวได้มีเจ้าหน้าที่ต ารวจร่วมกับส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าไป
จับกุมพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ ระดับมหาเถรสมาคม ๓ รูป คือ พระพรหมดิลก วัดสามพระยา พระพรหมสิทธิ  
วัดสระเกศ พระพรหมเมธี วัดสัมพันธวงศ์ เข้าจับกุม เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จึงอยากทราบว่า 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติใช้เกณฑ์หรือเงื่อนไขใดในการด าเนินคดีกับวัดดังกล่าว  เหตุใดจึงต้อง
ด าเนินคดีเฉพาะวัดสระเกศ การด าเนินคดีพระดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายหรือไม่ 

 นายเทวัญ  ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ กรณีเงินทอนวัด ด้วยส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดโครงการเพ่ือจัด
เงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด และการศึกษาของวัด พระ เณร ส่งเสริมโรงเรียนพระปริยัติธรรม ช่วยอุปถัมภ์
พระพุทธศาสนาและบูรณะซ่อมแซมวัด เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กับทุกวัดในประเทศ การจัดสรรงบประมาณ
เป็นแบบให้วัดต่าง ๆ โดยมีขั้นตอนการพิจารณาเริ่มจาก เจ้าคณะต าบล เจ้าคณะอ าเภอ และจังหวัด โดยมี  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคณะกรรมการ และส่งไปยังส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และน ามาพิจารณา  
เข้ามาสู่งบประมาณกลาง โดยผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้ได้งบประมาณ 
 กรณีที่ได้จับกุมพระดังกล่าวปัจจุบันได้รับการประกันตัวออกมาเรียบร้อยแล้ว และกรณีมี ๒ วัด  
ที่ถูกด าเนินคดี ได้รับรายงานจากทางเจ้าหน้าที่ต ารวจ ดีเอสไอ (DSI) และส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ได้รายงานว่าได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเงินทอนวัดทั้งหมด ๙๑ เรื่อง 
ซึ่งมีทั้งเรื่องที่ด าเนินการแล้ว เรื่องที่อยู่ระหว่างการด าเนินการพิจารณา และเรื่องที่ยังไม่ได้พิจารณา และมีอยู่ที่
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) ด าเนินการอยู่ ส าหรับวัดที่ยังไม่ได้
ด าเนินการคดีหรืออย่างไรนั้น อาจจะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ยังไม่เปิดเผยในเบื้องต้น กรณีการด าเนินคดี 
กับพระจะได้รับความปลอดภัยและความเป็นธรรมเหมือนกับพระทุกรูป 

 ๓. กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาสิทธิในการรักษาพยาบาลของครูเอกชนที่ด้อยกว่ากองทุนหลักประกัน 
สุขภาพแห่งชาติและกองทุนประกันสังคม  
 นายวิโรจน์  ลักขณาอดิศร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ตั้ง 
กระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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 ประเด็นค าถาม คือ ครูในโรงเรียนเอกชน มีอยู่ประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ กว่าคน โดยมีสิทธิในการ
รักษาพยาบาลโดยกองทุนสงเคราะห์ครูเอกชนก าหนดเพดานในการเบิกค่ารักษาพยาบาลไว้อยู่ที่ ๑๐๐,๐๐๐ 
บาทต่อคนต่อปี หากเกิดประสบกับอุบัติเหตุฉกรรจ์ หรือต้องป่วยเป็นโรคร้ายแรงหรือเรื้อรัง ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
ไม่เพียงพอต่อการรักษา ซึ่งสิทธิน้อยกว่าสิทธิการรักษาของบัตรประกันสังคมและบัตรทอง จึงขอเรียนถามว่า  
มีแนวทางแก้ไขอย่างไรในการที่จะปรับปรุงสวัสดิการการรักษาพยาบาลของครูเอกชนให้มีความเท่าเทียมกับ
วิชาชีพอ่ืน 

 นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ จากการลงพ้ืนที่ในหลาย ๆ จังหวัด และในพ้ืนที่กรุงเทพฯ ได้มีการประชุม
รับทราบประเด็นปัญหาหลายประการ จากกรณีกองทุนสงเคราะห์เป็นกองทุนที่ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิประโยชน์
ของครูเอกชนที่ก าหนดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องใช้สิทธิค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนสงเคราะห์ 
โดยจ่ายเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ ประกอบด้วย ๑. ครูจ่ายเงินเข้ากองทุน ๓ เปอร์เซ็นต์ โรงเรียนสมทบให้ 
๓ เปอร์เซ็นต์ รัฐบาลสมทบให้ ๖ เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักและให้ความส าคัญ 
กับครู จะพยายามหาแนวทางแก้ไขเพ่ือประโยชน์แก่ครูเอกชนและความมั่นคงของกองทุน ปัจจุบันค่ารักษาพยาบาล 
ได้มีการพิจารณาปรับเป็น ๑๕๐,๐๐๐ บาทต่อคน ต่อปี เริ่มบังคับใช้วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ส าหรับข้อเสนอแนะ
กระทรวงศึกษาธิการรับหาวิธีการเพ่ือให้เท่าเทียมได้มากที่สุด ภายใต้กรอบกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 

 ๑. เรื่อง ขอให้ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๗๓ เพื่อวินิจฉัยว่า พระราชก าหนด
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่เป็นไปตาม
มาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่ราชอาณาจักรไทย 
 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เสนอพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและ
คุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให้สภาพิจารณา ซึ่งได้บรรจุระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๒๒ เนื่องจาก
ได้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภา
ผู้แทนราษฎร ได้เข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยเห็นว่าพระราชก าหนดดังกล่าวมิได้
เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง  
ซึ่งประธานสภาผู้แทนราษฎรได้รับแล้ว จะต้องส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
เพ่ือวินิจฉัยและจะต้องรอการพิจารณาพระราชก าหนดฉบับนี้ไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับแจ้งค าวินิจฉัยของ  
ศาลรัฐธรรมนูญ 
 ที่ประชุมรับทราบ 

 ๒. เรื่อง ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ 
ตอนพิเศษ ๒๑๖ ง ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแตว่ันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
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 ๓. เรื่อง การประชุมของวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๑๙ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ ได้ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ 
 การประชุมของวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒  
ได้ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติซึ่งสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว จ านวน ๒ เรื่อง 
  (๑) ร่างพระราชบัญญัติเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ พ.ศ. ....  
  (๒) ร่างพระราชบัญญัติเหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ ๑๐ พ.ศ. ....   
 ที่ประชุมรับทราบ 

 ๔. เรื่อง ส่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทในคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ตรวจสอบ 
 ผลการพิจารณา 
 ด้วยส านักงานศาลปกครองสูงสุด ส่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  
ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ตรวจสอบ  
ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยสมาชิกท่านใด 
ไม่เห็นด้วยกับระเบียบดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนก็ขอให้เสนอเป็นญัตติเพ่ือให้สภาพิจารณาและมีมติภายใน 
๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 ที่ประชุมรับทราบ 

 ๕. เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ผลการพิจารณา 
 การพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุมเพ่ือ
ชี้แจงรายงานดังกล่าว โดยมี พันต ารวจเอก จรุงวิทย์  ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายกฤช  
เอื้อวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผู้ตอบชี้แจงต่อที่ประชุม 
 จากนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้สมาชิกอภิปรายแสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกต 
ข้อเสนอแนะ และสอบถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ ในปี ๒๕๖๐ ไม่มีการด าเนินการเลือกตั้ง ส่วนใหญ่
เป็นเรื่องของการผลิตรายการโทรทัศน์ ประชาสัมพันธ์ สื่อสัญจร การพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของ 
พรรคการเมือง แต่สภาพแวดล้อมในปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดจิตส านึกในวัฒนธรรมการเมืองที่
สอดคล้องกับวิถีประชาธิปไตย โดยเฉพาะวัฒนธรรมการเมืองในระบบอุปถัมภ์และระบบเครือญาติในสังคมไทย 
มีการซื้อสิทธิขายเสียงเป็นจ านวนมาก โดยนักการเมืองและพรรคการเมืองบางส่วนที่ยังขาดคุณธรรมและจริยธรรม  
มุ่งหวังชัยชนะและผลประโยชน์ทางการเมืองโดยไม่เคารพกฎหมาย เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง
มากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ส านักงาน กกต. มีโครงการในการพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึง 
ความเป็นประชาธิปไตย ให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง เช่น การเสริมสร้างดีเจประชาธิปไตยชุมชน  
การส่งเสริมและพัฒนาในรูปแบบของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยในระดับต าบล การประกวดหรือท า 



๙ 
 

ศูนย์ต้นแบบ โครงการต่าง ๆ ที่ส าคัญในการบริหารงบประมาณ บางโครงการยังไม่มีความชัดเจนในการเบิกจ่าย 
งบประมาณ รวมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกินกว่ารายรับของส านักงาน และผลการด าเนินโครงการยังไม่
สะท้อนความเป็นจริงได้ ความถูกต้องของข้อมูล ตลอดจนปัญหาภายในส านักงาน ดังนั้น ส านักงาน กกต.  
ควรมีการพิจารณาทบทวนการด าเนินของ กกต. ให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรมาภิบาล การบริหารงบประมาณ 
ควรระบุในโครงการเพ่ือให้มีความชัดเจน รวมทั้งการจัดให้มีการวิจัยศึกษาการแก้ไขปัญหาการทุจริตการเลือกตั้ง  
เช่น การซื้อเสียงของพรรคการเมือง การสร้างความตระหนักในการเป็นประชาธิปไตย และการจัดหลักสูตร
อบรมต่าง ๆ ควรค านึงถึงความคุ้มค่าของงบประมาณ 
 หลังจากการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ได้ตอบชี้แจง เกี่ยวกับเรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๐ มีความล่าช้าเนื่องจากการสรุปเกี่ยวกับ
เรื่องการเงินต่าง ๆ นอกจากต้องใช้เวลาแล้วยังต้องไปผ่านการตรวจโดยส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)  
ให้รับรองด้วย รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นแผนระยะยาว  
การเสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตย นอกจากจะให้มีส่วนร่วมแล้วยังปลูกจิตส านึกประชาชน
ให้ตระหนักรู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้สิทธิเลือกตั้ง คิดเอง ท าเอง ไม่ใช่อ านาจเงินหรืออิทธิพลอย่างอ่ืนเข้ามาบงการ
หรือบังคับ มีจิตสาธารณะ การเคารพกฎหมาย ระเบียบ วินัย หากประชาชนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ  
มีจิตส านึกที่ดี เคารพกฎหมายระเบียบวินัย ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันก็จะลดน้อยลง กกต. มีเป้าหมายตั้ง 
ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยต าบล มีทั้งหมด ๗,๒๕๕ ต าบล โดยการลงไปให้ความรู้ให้เขาตระหนักรู้ โดยตัวชี้วัดนั้น 
จะเป็นการรับการตระหนักรู้ของประชาชนในการเข้าใจในเรื่องประชาธิปไตย และหลักสูตรดังกล่าวสามารถ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามสภาพของพ้ืนที่ เพ่ือให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยการบรรจุหลักสูตรเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยไว้ในกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาคบังคับด้วย 
 ส าหรับงบประมาณรายจ่ายในรายงานประจ าปี ๒๕๖๐ ในปี ๒๕๕๙ ทางส านักงาน กกต. ได้รับ 
การจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๖๒๐ ล้านบาท ใช้ ๑,๘๑๖ ล้านบาท เกินกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
๑๙๕ ล้านบาท ในปี ๒๕๖๐ ได้รับจัดสรร ๑,๕๗๑ ล้านบาท ใช้งบประมาณจริง ๑,๗๔๔ ล้านบาท เกินงบประมาณ  
๑๗๓ ล้านบาท ในส่วนที่เกินไป กกต. มีเงินสะสม ซึ่งจะน ามาใช้ในกรณีที่มีความจ าเป็น การใช้จ่ายงบประมาณ 
ต้องผ่านการอนุมัติของเลขาธิการฯ แต่มีบางกิจกรรมที่ไม่สามารถด าเนินการได้เลยต้องเลื่อนการด าเนินการไป
ในปี ๒๕๖๑ หรือบางโครงการไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ จึงท าให้ไม่ปรากฏอยู่ในแผนการใช้จ่าย 
ในปี ๒๕๖๐ อีกทั้ง เป็นช่วงการเปลี่ยนผ่านของกฎหมายใหม่ กิจกรรมบางกิจกรรมต้องมีการปรับเปลี่ยน  
ไม่สามารถด าเนินการได้ภายใต้บริบทของกฎหมายเดิม 
 ส าหรับปัญหาและข้ออุปสรรค ส านักงาน กกต. ได้เล็งเห็นถึงปัญหาและอุปสรรค โดยมอบหมาย
ให้ทางสถาบันการศึกษาได้เข้ามาท าการวิจัยประเมินผลทั้งในส่วนของการบริหารจัดการเลือกตั้ง และปัญหา
จากข้อจ ากัดของกฎหมาย และส านักงาน กกต. ได้มีการประชุมทั้ง ๗๗ จังหวัดเพ่ือถอดบทเรียน เช่น ปัญหา
การบริหารจัดการเลือกตั้ง ปัญหาการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้า ปัญหาบุคลากร รวมถึงปัญหากรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้ง ปัญหางบประมาณและการเบิกจ่าย ปัญหาการสนับสนุนผู้สมัครกับพรรคการเมือง ปัญหาการสืบสวน 
หาข่าว ปัญหาผู้ตรวจการเลือกตั้ง ปัญหาการรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ เป็นต้น เพ่ือหาแนวทาง 
แก้ไขต่อไป  
 ที่ประชุมพิจารณารับทราบ 
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สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ รวมถึงมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
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วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๒๑๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศใช้ข้อบังคับนี้  
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